

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในแง่ของวิทยาศาสตร์ การออกกำลังกายหรือการแข่งขันกีฬาเป็นการออกกำลังกายที่แตกต่างจากการออกกำลังกายอย่างธรรมดา เช่น การเดิน การออกกำลังกายเป็นการใช้กำลังอย่างหนักหน่วงรวดเร็ว หรือหนักหน่วงและยาวนาน นอกจากนั้นการออกกำลังกายยังมีความจริงจังทางจิตใจเกี่ยวกับความพยายามที่จะเอาชนะอีกด้วย การออกกำลังกายมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสิ่งมีชีวิต เพราะการออกกำลังกายเป็นกระบวนการธรรมชาติอย่างหนึ่ง ที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตใหม่มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เซลล์เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบทำงานต่าง ๆ ของร่างกายเกิดการพัฒนาและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้น ผลดีที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะ "คอนชาตวาร" เท่านั้น มิใช่ "ดาวรตลอดกาล" กล่าวคือ ทรามเท่าที่การออกกำลังกายกระทำอย่างสม่ำเสมอ ผลเหล่านั้นก็ยังคงอยู่ แต่เมื่อใดการออกกำลังกายขาดตอนไป สภาพเสื่อมก็เกิดขึ้น ยิ่งขาดการออกกำลังกายไปนาน ความเสื่อมก็ยิ่งมีมากขึ้น และในที่สุดทุก ๆ อย่างก็กลับสู่สภาพก่อนที่จะเริ่มทำการออกกำลังกาย

ตามหลักการพลศึกษาซึ่งมีรากฐานทางคานธีร์วิทยาของหนึ่งกล่าวว่า การออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายโดยรวมเกิดการพัฒนา เพราะการออกกำลังกายเป็นวัฏจักรตามธรรมชาติสำหรับร่างกาย

^๑ บุญเรือง นิยมพรและคณะ, บทบรรณาธิการ, "อาทวารสำหรับนักกีฬา," สารกีฬาราช ๑๘(๘): ๔๓๘, ๒๕๐๘.

^๒ Charles A. Bucher, Foundations of Physical Education (Saint Louis: The C.V. Mosby Company, 1960), p.482.

ทุกส่วน มีเอนไซม์เพียงของกล้ามเนื้อเท่านั้น การกระตุ้นที่กล่าวถึงนี้เกิดขึ้นโดยการผ่านสารและการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏในการทำงานของกล้ามเนื้อ เช่น การบอบ ไคออกไซด์, ไคออน ฮัยโครเจน, ความร้อน ฯลฯ และยังมีกระบวนการทางอ้อมที่ผ่านระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic) เช่น การหลั่งแอดรีนาลีน, เอมีฟีเอซ, ฮอร์โมน คอร์ติคอยด์ และอื่น ๆ

การออกกำลังหรือการทำงานของร่างกายต้องใช้พลังงาน ร่างกายได้รับพลังงานจากอาหารที่กินเข้าไป ไคแกอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน อาหารที่ถูกนำเข้าสู่ร่างกาย (Molecules) ของอาหารจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีร่วมกับกระบวนการทางเคมีอื่น ๆ ของอวัยวะภายในร่างกาย เรียกว่ากระบวนการสรีรวิทยาแบบนั้นว่า ขบวนการเมตาบอลิซึม (Metabolism) อันเป็นขบวนการที่เกิดขึ้นภายในเซลล์หรือในโปรโตพลาสซึม (Protoplasm) หรือในร่างกายของสิ่งที่มีชีวิต ขบวนการนี้สามารถเปลี่ยนสภาพของอินทรีย์สารภายในร่างกายที่ได้มาจากการกินอาหารเข้าไป โดยมีตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalysts) อันเป็นสารประกอบชนิดพิเศษของโปรตีน และมีอยู่เฉพาะภายในเซลล์และร่างกายของสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้น เป็นตัวการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้เรียกว่า เอนไซม์ ซึ่งแต่ละชนิดจะมีหน้าที่เฉพาะอย่างของมันและมีอยู่มากมายชนิดในร่างกาย โดยอาศัยเอนไซม์เหล่านี้เอง อาหารต่าง ๆ ภายในร่างกายที่อยู่ในสภาพของโปรตีน คาร์โบไฮเดรตและไขมันจะถูกสลายตัวไคเป็นพลังงานเกิดขึ้น

ในสิ่งที่มีชีวิตชั้นสูง การที่อวัยวะของสารพวกนี้จะสลายตัวไคเป็นพลังงานออกมา ต้องอาศัยออกซิเจนโดยหายใจเข้าไป เขามาทำงานร่วมกับเอนไซม์ต่าง ๆ ควญ ผลที่สุดจะมีพลังงานเกิดขึ้นในร่างกาย พลังงานเหล่านี้ ร่างกายนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์หลายประการ เช่น ทำให้กล้ามเนื้อทำงาน ทำให้เซลล์ประสาททำงานสามารถรับความรู้สึกต่าง ๆ ไค ไปทำให้ไคและคอมแห่งอวัยวะต่าง ๆ สกักของเสียที่เป็นของเหลวออกมาสู่ภายนอกของร่างกาย พลังงานที่เหลือไคจะถูกเก็บไว้ในอณูของสารประกอบพิเศษที่เรียกว่า อะดีโนซีน ตรีฟอสเฟต หรือ เอ ที พี (Adenosine triphosphate-ATP) สารประกอบ เอ ที พี นี้มีหมู่ฟอสเฟตติดอยู่ต่ออยู่ของมันถึง ๓ หน่วย และมีอยู่ ๒ หน่วย

^๓ อวญ เกตุสิงห์, ขทบรณาธิการ, "กีฬายาวพิเศษ," สารกีฬาราช ๒๐:๖๘, ๒๕๐๗; และบทความพื้นวิชา, "การออกกำลังกับการหายใจและโรคปอด," สารกีฬาราช ๒๔:๔๓๐-๔๓๓, ๒๕๑๕.

ซึ่งเมื่อหลุดออกมาจากอณูแล้ว จะให้พลังงานออกมาเป็นจำนวนมาก แขนของฟอสเฟตที่ติดกับอณูของ เอ ที พี นี้ เรามักเรียกว่า ไฮท เอนเนอร์ยี บอนด์(High energy bond) ในยามที่ร่างกายต้องการใช้พลังงานอย่างปัจจุบันทันด่วน เอ ที พี จะสลายให้ฟอสเฟตออกมาจากอณูของมัน ได้เป็น อะดีโนซีน ไคฟอสเฟต หรือ เอ ดี พี (Adenosine diphosphate-ADP) และพลังงาน ต่อเมื่อมีการหายใจ ไคพลังงานกลับคืนมา เอ ดี พี จึงจะเปลี่ยนเป็น เอ ที พี เก็บสำรองเอาไว้ต่อไป

ความต้องการพลังงานของร่างกาย (Energy requirement)^๕ สามารถแบ่งออกได้ เป็น ๓ ภาวะ คือ ภาวะเบซัล (Basal) หมายถึงความต้องการพลังงานในขณะที่ร่างกายอยู่ใน ภาวะต่อไปนี้เป็น คือนอนนิ่ง ๆ ในตอนเชาก่อนอาบน้ำและรับประทานอาหารเช้า หลังจากที่ยังคงได้ รับประทานอาหารอย่างเต็มที่ทั้งร่างกายและจิตใจ มีระยะเวลาอย่างน้อยที่สุดประมาณ ๑๒ ชั่วโมง หลังจากรับประทานอาหารเช้าโดยปกติแล้วผู้ชายต้องการพลังงานในภาวะนี้ ๑ แคลอรี (กิโล-แคลอรี) ต่อน้ำหนักตัว ๑ กก. ต่อชั่วโมง ผู้หญิงต้องการประมาณ ๘๐ % ของพลังงานที่ผู้ชายต้องการ สำหรับเด็กต้องการพลังงานมากกว่านี้ เพราะเด็กอยู่ในระยะที่กำลังมีการเจริญเติบโต ร่างกายต้องการพลังงานเพื่อการเสริมสร้างและซ่อมแซมตลอดเวลา ภาวะที่สองคือ ภาวะที่ร่างกายต้องประกอบ กิจกรรม (Activity) ร่างกายต้องการพลังงานเพื่อการทำงาน ประกอบภารกิจประจำวัน หรือ เพื่อการออกกำลังกาย ความต้องการพลังงานเพื่อการนี้จะแตกต่างกันและผันแปรไปตามชนิดของกิจกรรม จำนวนหรือปริมาณงาน อัตราเร็วในการทำงานและอื่น ๆ ภาวะที่สามคือ ภาวะ เอส ดี เอ (Specific Dynamic Action) สำหรับภาวะนี้ หลังจากที่ยังกินอาหารเข้าไปได้ ๒ - ๓ ชั่วโมง แล้วก็ยังพบว่า มีการใช้พลังงานมาก แนวจะนอนเฉย ๆ ก็ตาม เพราะร่างกายยังอยู่ในระหว่างการย่อยและการดูดซึม ระหว่างการย่อยอาหารจำเป็นต้องใช้เมตะบอลิซึมเพิ่มขึ้น กล่าวคือ เมื่อกิน

๔

Arthur C. Guyton, "Metabolism and Temperature Regulation," Textbook of Medical Physiology (3rd Ed.) (Philadelphia and London: W.B. Saunders Company, 1970), p. 932.

^๕ อวย เกตุสิงห์ Physiology of Exercise II ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา, องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย, ๒๕๑๕. (อัครสำเนา)

อาหารโปรตีน เมตะบอลิซึมจะเพิ่มขึ้นประมาณ ๒๕ % อาหารประเภทไขมันและคาร์โบไฮเดรต เมตะบอลิซึมจะเพิ่มขึ้นประมาณ ๑๐ %

ความหนัก (Intensity) ของเมตะบอลิซึม สามารถจะทราบได้โดยการวัดปริมาณ ออกซิเจนที่ถูกใช้ไป หรือวัดปริมาณความร้อนที่เพิ่มขึ้นต่อหนึ่งหน่วยเวลา การวัดปริมาณความร้อน ที่เพิ่มขึ้นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความละเอียด (Elaborate equipment) วิธีการใช้ยุ่งยาก เป็นวิธี วัดโดยตรง (Direct method) ไม่ค่อยนิยมใช้กัน เรียกวิธีวัดแบบนี้ว่า ไบโอ-แคลอริมิเตอร์ (Bio-calorimeter) นักสรีรวิทยาที่คิดวิธีวัดแบบนี้ขึ้นมาได้แก่ แอทวอเตอร์, โรซาและเบเนดิก (Atwater, Rosa and Benedict) นอกจากนี้เราสามารถคำนวณความหนักของเมตะบอลิซึม ได้จากการวัดการใช้ออกซิเจนของร่างกาย แสดงให้เห็นเป็นหน่วยแคลอรี (หรือกิโลแคลอรี) เป็น วิธีวัดทางอ้อม (Indirect method) มีวิธีของฮอลเดน โดยใช้วิธีเก็บอากาศหายใจออก (Douglas bag method) หรือวิธีของคินิปิงและของเบเนดิก (Knipping and benedict) ถ้าวัดปริมาณออกซิเจนที่ถูกใช้หมดไปและปริมาณคาร์บอน ไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นได้ จะสามารถทำนาย หรือประมาณอัตราส่วนของอาหารชนิดต่าง ๆ ที่ถูกเผาผลาญได้ เพราะอัตราส่วนระหว่างคาร์บอน ไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นกับออกซิเจนที่ถูกใช้หมดไปในเวลาเดียวกัน (Respiratory Quotient) จะแตกต่างกันไปตามประเภทของอาหาร R.Q. ที่ได้จากการเผาผลาญอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต เท่ากับ ๑.๐ สำหรับไขมันเท่ากับ ๐.๗ และสำหรับโปรตีนเท่ากับ ๐.๘ วิธีวัดอัตราการใช้ออกซิเจน สามารถวัดได้โดยใช้เทคนิคการวัด ๒ แบบคือ แบบหมุนเวียนเปิด (Open circuit) โดยการหายใจเอาอากาศจากภายนอกเข้าสู่ร่างกาย แล้วเก็บอากาศหายใจออกมาวิเคราะห์หาส่วนประกอบ ของอากาศที่เหลือจากการใช้ (O₂) และที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น (CO₂) เทคนิคการวัดอีกแบบหนึ่งคือ แบบหมุนเวียนปิด (Closed circuit) วิธีนี้ผู้ถูกทดลองหายใจเอาอากาศที่บรรจุไว้ในสไปโร- มิเตอร์ (Spirometer) เป็นอากาศในบรรยากาศหรือออกซิเจนบริสุทธิ์ คาร์บอน ไดออกไซด์ ของอากาศหายใจออกจะถูกโซดาไลมดูดไว้ ระดับของสไปโรมิเตอร์จะลดลงเนื่องจากออกซิเจน ถูกใช้หมดไป ทำให้ทราบอัตราการใช้ออกซิเจนของร่างกายได้

ดังที่โลกกล่าวแล้วว่า การที่อณูของอาหารประเภทโปรตีน คาร์โบไฮเดรตและไขมันจะสลาย

b

Laurence E. Morehouse, and Augustus T. Miller, Physiology of Exercise (5th Ed.) (Saint Louis: The C.V. Mosby Company, 1967), p. 173.

ตัวใดเป็นพลังงานออกมา จะต้องอาศัยออกซิเจน ดังนั้น ปริมาณออกซิเจนที่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันมาก^๗ การวัดการใช้ออกซิเจนของร่างกายเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้ทราบถึงพลังงานที่ใช้สำหรับประกอบกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถวัดได้โดยอาศัยวิธีการต่าง ๆ อีกหลายวิธี^๘ เช่น การวัดปริมาณงานที่ทำได้ การวัดปริมาณความร้อนของร่างกาย การวัดปริมาณสุทธิของจำนวนแคลอรีที่กินเข้าไป และวิธีอื่น ๆ ความหนักของงานประเภทต่าง ๆ สามารถแสดงให้เห็นได้โดยการวัดความต้องการออกซิเจนของร่างกาย (Oxygen requirement) ซึ่งหมายถึงปริมาณของออกซิเจนที่ร่างกายต้องใช้เพื่อการประกอบกิจกรรมและเพื่อการฟื้นตัว (Recovery)^๙ ถ้าการออกกำลังหนักปานกลาง ความต้องการออกซิเจนของร่างกายจะเป็นเพียงการหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปตามปกติ การฟื้นตัวจะกระทำควบคู่ไปกับการออกกำลัง แต่การออกกำลังอย่างหนักจะเกิดหนี้ออกซิเจนขึ้น (Oxygen debt) ในกรณีเช่นนี้ ความต้องการออกซิเจนในการออกกำลังจะต้องรวมปริมาณออกซิเจนที่จะใช้ในระหว่างออกกำลัง และใช้หนี้ออกซิเจนในระยะฟื้นตัวด้วย องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้การใช้ออกซิเจนของร่างกายแตกต่างกันไป ได้แก่ ความหนักของงาน จำนวนเส้นใยกล้ามเนื้อที่ใช้ทำงาน ระยะเวลาในการออกกำลัง ความเร็ว การไหลเวียนเลือดอย่างมีประสิทธิภาพ สภาพของร่างกายจากการฝึก และองค์ประกอบทางคานสึงแวกคอมอื่น ๆ เช่น อุณหภูมิและความชื้น^{๑๐}

ขณะออกกำลัง กล้ามเนื้อเกิดความเครียดจากการหดตัว ความเครียดจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ๒ องค์ประกอบคือ จำนวนกล้ามเนื้อที่หดตัว และความถี่ของการหดตัว ถ้าไหลเวียนเลือดหลายมัดทำงานและมีความถี่ของการหดตัวมาก ความต้องการออกซิเจนของกล้ามเนื้อจะเพิ่มขึ้น ถ้ากล้ามเนื้อต้องหดตัวเป็นระยะเวลานาน ๆ ความต้องการออกซิเจนจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนกับระยะเวลาที่ทำงาน เมื่อกล้ามเนื้อเริ่มเมื่อยล้า ความเครียดจะลดลง ถ้าจะคงทำงานเช่นนั้นต่อไปอีก ก็จะต้อง

^๗ Peter V. Kerpovich, Physiology of Muscular Activity (Philadelphia and London: W.B. Saunders Company, 1963), p.65.

^๘ Morehouse, and Miller, Ibid, p.176.

^๙ Ibid, p.177.

^{๑๐} loc.cit.

ใช้เส้นใยกล้ามเนื้อจำนวนมาก ความต้องการออกซิเจนจะเพิ่มเป็นสัดส่วนกับการเพิ่มจำนวนกล้ามเนื้อที่ทำงาน อัตราเร็วของการทำงานมีส่วนทำให้ความต้องการออกซิเจนของร่างกายมากขึ้นหรือน้อยได้ กล่าวคือ ในขณะที่ออกกำลังกายด้วยความเร็วสูงหรือต่ำเกินไป ประสิทธิภาพในการทำงานจะลดลง แต่ความต้องการออกซิเจนจะเพิ่มขึ้น

อากาศแวดล้อมมีผลต่อความต้องการออกซิเจนของร่างกาย การทำงานในอากาศแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ร่างกายจะดูดความร้อนจากอากาศรอบ ๆ ตัว อุณหภูมิของร่างกายจะสูงขึ้น ทำให้ร่างกายต้องเพิ่มขบวนการเมแทบอลิซึมมากขึ้น การหายใจจะเร็วขึ้นและจะเพิ่มขึ้นประมาณ ๕ - ๖ ครั้ง ต่อ นาที เมื่ออุณหภูมิทวารหนักเพิ่มขึ้น ๑.๘ °ฟ. การที่อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นไม่เพียงแต่จะทำให้การหายใจถี่ขึ้นเท่านั้น แต่จะทำให้หายใจลึกด้วย เพื่อจะเพิ่มการระบายอากาศในถุงลมปอดให้มากที่สุด เป็นเหตุให้ความดันของการบอบ ไตออกไซด์ในถุงลมปอดลดลง บางที่อาจจะทำถึง ๒๕ หรือ ๒๐ มม.ปรอท (ปกติเท่ากับ ๔๐ มม.ปรอท) ผลของการนี้จะทำให้เกิดปฏิกิริยาเป็นคางขึ้น การแผ่รังสีและการนำความร้อนจากอากาศแวดล้อมจะทำให้ความร้อนในร่างกายสูงขึ้นพอ ๆ กับที่ร่างกายเพิ่มความร้อนจากการออกกำลังกาย ระบบหมุนเวียนโลหิตจะทำงานหนักขึ้น หัวใจสูบฉีดโลหิตไปที่บริเวณผิวหนังมากขึ้น เพื่อช่วยระบายความร้อนออกจากร่างกาย โดยอาศัยระบบวาโซมอเตอร์ (Vasomotor) และต่อมเหงื่อ^{๑๑} ทำให้ปริมาตรของโลหิตบริเวณของทรวงอกลดลง ต่อมเหงื่อจะทำหน้าที่ขับเหงื่อเพื่อให้เหงื่อระเหยพาความร้อนออกจากร่างกาย เมื่อการทำงานในอากาศแวดล้อมดังกล่าวมานานขึ้น ร่างกายจะเกิดความเคยชินและจะขับเหงื่อออกมามากขึ้น^{๑๒} ร่างกายจะเสียน้ำเพราะการระเหยของเหงื่อมากกว่าที่ร่างกายจะสามารถดูดซึมได้จากลำไส้ ไม่ว่าจะดื่มน้ำได้เร็วหรือมากเพียงใดก็ตาม ส่วนประกอบของเหงื่อที่เป็นเกลือจะลดลงถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ร่างกายจะรู้สึกไม่สบาย

๑๑ Karpovich, Ibid, p.248.

๑๒ Ibid, p.249.

๑๓ Ibid, p.247.

๑๔ Per-Olof Astrand, and Kaare Rodahl, "Temperature Regulation," Textbook of Work Physiology (New York: McGraw-Hill Book Company, 1970).

มีอากาศคลื่นเหียนเป็นตะคริว เมื่อมีการอาเจียน ความสามารถในการทำงานจะหมดลง^{๑๕}

นอกจากนี้ อากาศแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงจะมีผลต่ออัตราการเต้นของชีพจรและอุณหภูมิของร่างกาย การที่อุณหภูมิของร่างกายเพิ่มจากปกติถึง ๑.๕° ฟ. จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง อย่างไรก็ตาม อัตราการเต้นของหัวใจและอุณหภูมิตัวรหนักในขณะพักและขณะออกกำลังกายในอากาศแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ไม่สามารถจะชี้ให้เห็นถึงสมรรถภาพของร่างกายในการทำงานในอากาศร้อนได้ เพราะถึงแม้ว่าคนที่ออกกำลังกายจะมีสมรรถภาพดี สามารถทำงานได้ดีในที่ที่มีอุณหภูมิสูงมากกว่าคนที่สมรรถภาพทางกายไม่ดีก็ตาม สมรรถภาพในการทำงานของร่างกายจะถูกจำกัด อัตราการเต้นของหัวใจและอุณหภูมิของร่างกายจะสูงกว่าระดับปกติมาก และมีผลการทดลองหลายครั้ง แสดงให้เห็นว่า อัตราชีพจรเป็นตัวที่จะชี้ให้เห็นถึงการใช้พลังงานของร่างกายได้^{๑๖}

ถ้าการออกกำลังกายกระทำในที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง ระบบไหลเวียนโลหิตของร่างกายจะต้องทำงานมากขึ้น การทำงานในอากาศแวดล้อมเช่นนี้ ร่างกายขับเหงื่อออกลำบากขึ้น เพราะเปอร์เซ็นต์ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง สมรรถภาพในการทำงานของร่างกายลดลง เทย์เลอร์ (Taylor)^{๑๗} ได้แสดงให้เห็นว่า ความชื้นมีผลต่อร่างกายมากกว่าความร้อน โดยให้บุคคลทดลองออกกำลังกาย ๒๐ นาทีในอากาศแวดล้อมต่าง ๆ ปรากฏว่าบุคคลทดลองสามารถทำงานในที่ที่มีอุณหภูมิสูงถึง ๑๔๕° ฟ. เมื่อมีความชื้นสัมพัทธ์ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อความชื้นสัมพัทธ์สูงขึ้นไปถึง ๘๐ เปอร์เซ็นต์ เขาสามารถอยู่ในอุณหภูมิที่สูงเพียง ๑๐๔° ฟ. เท่านั้น คนที่เคยชินกับอากาศแวดล้อมแบบร้อนชื้น สมรรถภาพในการทำงานจะลดลงได้เนื่องจากหลาย ๆ สาเหตุด้วยกันคือ คิมน้ำไม่พอเพียง สมรรถภาพของร่างกายไม่ดีพอ ร่างกายขาดการพักผ่อน ใสเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการออกกำลังกาย หรือการทำงาน ก้อนออกกำลังกายคิมเครื่องคิมประเภทแอลกอฮอล์ หรือออกกำลังกายเป็นระยะเวลาอันเกินควร การออกกำลังกายในอากาศแวดล้อมดังกล่าว ถ้าได้คิมน้ำดื่มเกลือผสมอยู่ด้วยจะทำให้การออกกำลังกายมี

^{๑๕}

Bean, and Bichna, "Performance in Relation to Environmental Temperature," Fed. Proc., 2:144, 1943.

^{๑๖}

Datta and Ramanathan, "Energy Expenditure in Work Predicted from Heart Rate and Pulmonary Ventilation," Journal of Applied Physiology, 26:297-302, 1969.

^{๑๗}

C.L. Taylor, "Heat Tolerance for Short Exposure," Fed. Proc., 4:70, 1945.

ประสิทธิภาพดีขึ้น ๑๘

การออกกำลังกายในอากาศแวดล้อมที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง อัตราชีพจรและอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นเร็วไปตามอุณหภูมิและความชื้นที่สูงขึ้น ๑๘ เมื่อเปรียบเทียบอัตราชีพจรในขณะออกกำลังกายในอากาศร้อนแห้งกับอากาศร้อนชื้น ปรากฏว่าอัตราชีพจรระหว่างการออกกำลังกายในอากาศแวดล้อมทั้งสองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ๒๐ การวิจัยครั้งนี้จึงต้องการศึกษาความต้องการออกซิเจนของร่างกายในขณะออกกำลังกายในอากาศแวดล้อมที่มีอุณหภูมิและความชื้นต่างกัน โดยเปรียบเทียบปริมาณการใช้ออกซิเจนของร่างกายในขณะออกกำลังกายในอากาศร้อนแห้งและอากาศร้อนชื้น

ความมุ่งหมายของการวิจัย

การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายที่จะเปรียบเทียบการใช้ออกซิเจนของร่างกายในขณะออกกำลังกายในอากาศร้อนแห้ง (๔๐°ซ., ๕๕% R.H.) และอากาศร้อนชื้น (๔๐°ซ., ๘๕% R.H.) โดยมีความมุ่งหมายเฉพาะดังนี้

- ๑. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้ออกซิเจนของร่างกายก่อนออกกำลังกายและขณะออกกำลังกายในอากาศร้อนแห้งและร้อนชื้น
- ๒. เพื่อเปรียบเทียบปริมาตรอากาศหายใจออก ก่อนออกกำลังกายและขณะออกกำลังกายในอากาศร้อนแห้งและร้อนชื้น
- ๓. เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเต้นของชีพจรในขณะออกกำลังกายในอากาศร้อนแห้งและร้อนชื้น

๑๘ Karpovich, Ibid, p. 252.

๑๙ รัตน์ ขวัญบุญจันทร์, "การเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของโลหิตและการหายใจในขณะออกกำลังกายและการกลับคืนสู่สภาพปกติภายหลังการออกกำลังกายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน" (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, ๒๕๑๓).

๒๐ Quay Ketusinh, and others, "Changes in pulse rate, blood pressure and body weight as result of exercise in hot-dry and hot-humid environment," (Bangkok: Sport Science Center, 1970).

- ๔. เพื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิทวารหนักในขณะออกกำลังในอากาศร้อนแห้งและร้อนชื้น
- ๕. เพื่อเปรียบเทียบน้ำหนักตัวก่อนและหลังการทดลองในอากาศร้อนแห้งและร้อนชื้น
- ๖. เพื่อเปรียบเทียบอัตราการสวนระหว่างออกซัยเงินที่ถูกใจหมดไปกับการบอบ ไคออกไซค์ที่เพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน ก่อนออกกำลังและขณะออกกำลังในอากาศร้อนแห้งและร้อนชื้น
- ๗. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพการจับออกซัยเงินสูงสุดของร่างกายในขณะออกกำลังในอากาศร้อนแห้งและร้อนชื้น

ขอบเขตของการวิจัย

๑. การวิจัยครั้งนี้จะเปรียบเทียบอากาศแวดล้อม ๒ แบบ ที่มีผลต่อการไหลออกซัยเงินของร่างกายในขณะออกกำลัง คือ อากาศแวดล้อมที่มีอุณหภูมิ ๔๐ ซ. ความชื้นสัมพัทธ์ ๕๕ เปอร์เซ็นต์ (ร้อนแห้ง) และอุณหภูมิ ๔๐ ซ. ความชื้นสัมพัทธ์ ๕๕ เปอร์เซ็นต์ (ร้อนชื้น)

๒. ผู้ถูกทดลอง เป็นนิสิตชายที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ จากแผนกวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๖ คน และจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา จำนวน ๓ คน

๓. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองเป็นของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย (รายละเอียดจะได้อธิบายในบทที่ ๓)

๔. การทดลอง ผู้ถูกทดลองจะต้องเข้ารับการทดลองคนละ ๒ ครั้ง ในอากาศร้อนแห้ง ๑ ครั้ง และในอากาศร้อนชื้นอีก ๑ ครั้ง โดยให้ไคปริมาณงานเท่ากันทั้งสองครั้ง เว้นระยะทำการทดลองแต่ละครั้งอย่างน้อย ๑ วัน ทดลองวันละ ๑ คน ระยะเวลา ๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ข้อตกลงเบื้องต้น

- ๑. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความเหมาะสมสำหรับการวิจัยครั้งนี้
- ๒. วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความเชื่อถือได้

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย

๑. ผลของการวิจัยจะทำให้ทราบถึงปริมาณการไหลออกซัยเงินของร่างกายในขณะออกกำลังในอากาศร้อนแห้งและร้อนชื้น

๒. การวิจัยจะเป็นแนวทางขั้นพื้นฐานของการวิจัยเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาของการออกกำลังกายต่อไป

๓. การวิจัยจะทำให้วงวิชาการพลศึกษา เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬากว้างขวางยิ่งขึ้น

๔. สามารถนำความรู้ที่ได้จากการวิจัย ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในการฝึกซ้อมกีฬา เช่น จัดสภาพของสถานฝึกซ้อมให้อากาศแวดล้อมที่เหมาะสม สามารถอำนวยความสะดวกให้นักกีฬาฝึกซ้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความจำกัดของการวิจัย

๑. สภาพของผู้ถูกทดลองอยู่ในสภาพการหายใจที่ผิดปกติ คือ หายใจทางปาก ถูกบีบจนขาดเสรีภาพ ทำให้การทดลองไม่เป็นไปตามธรรมชาติ

๒. ตัวอย่างประชากรมีขนาดเล็ก

๓. ในการทดลองแต่ละครั้ง ใช้เวลาครั้งละ ๔ นาที ผลที่ได้รับจากการทดลองในระยะเวลาดังสั้นนี้อาจจะไม่แสดงให้เห็นความแตกต่างมากนัก

คำจำกัดความของคำที่ใช้ในการวิจัย

การไหลออกซิเจนของร่างกาย หมายถึงการที่ร่างกายไหลออกซิเจนหมดไปในขณะออกกำลังกาย
 ปริมาตรอากาศหายใจออก หมายถึงปริมาณอากาศที่หายใจออกก่อนออกกำลังกายและขณะออกกำลังกายในอากาศร้อนแห้งและร้อนชื้น

สมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด หมายถึงความสามารถของร่างกายที่จะจับออกซิเจนไปใช้ในขณะออกกำลังกาย

อุณหภูมิทวารหนัก หมายถึงอุณหภูมิของร่างกายที่วัดได้จากทวารหนัก